



Obama có phải là con người đúng cho tình thế hiện nay của Hoa Kỳ hay không còn là một câu hỏi. Trong suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống ông không chỉ một tầm nhìn thông suốt cho những vận động viên của một thế giới mà dù muộn hay không Hoa Kỳ cũng tự nhiên có vai trò lãnh đạo. Từ ngày được cử ông cũng không có những thái độ và phát biểu có tác động trên an ninh thế giới và Hoa Kỳ đang hỗ trợ những người mà cuộc khủng hoảng hiện nay bắt đầu từ 1929. Một mặt mà một mặt nào đó ông còn bị các lo âu của một người và khám phá ra rằng các vận động phải giới quyết tâm rằng họ nên mình từng.

Tuy vậy việc Barack Hussein Obama được cử tổng thống Mỹ đã là một khúc quanh lớn trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới. Số kiến một người da đen, với một tên gọi Hồi Giáo, được cử tổng thống Mỹ và trở thành con người quy định luật cho thế giới thì nó đã là một cột mốc lớn có ý nghĩa trên đời trong lịch sử thế giới nếu người ta ý thức được rằng một người da đen và người da đen vẫn còn bị nhìn một cách rõ ràng như là chỉ người thua kém với một mặt. Số kiến càng có ý nghĩa vì xảy ra ngay tại Hoa Kỳ, một quốc gia gọi là Thiên Chúa Giáo, được thế giới cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới mà, vào lúc thành lập, việc buôn bán nô lệ da đen được nhìn nhận ngay trong hiến pháp.

Thống trị của Obama đánh dấu sự toàn thống của một cuộc chiến đấu kiên trì chống phân biệt chủng tộc với lòng tin sắt đá là chỉ có một giới người có cùng một bản chất, cùng những khả năng, do đó phải được tôn trọng nhau và những quy định nhau. Hoa Kỳ sau cuộc chiến nội chiến 1861 – 1865 đã bãi bỏ chế độ nô lệ đã phải thêm một thế kỷ để loại bỏ hẳn thế kỷ trước. Mỗi từ tháng 11 – 1968, bị pháp luật cùng một điều kiện

Mặt khúc quanh lớn

Tác Giả: Báo Tứ Quăm số 54

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 15:02

bãi biển. Đúng 40 năm sau Obama được công nhận thành công.

Cuộc chiến được bắt đầu vì sự bình đẳng giữa những công nhân đã rất khó khăn những cuộc cùng nó đã thành bại vì Hoa Kỳ, ngay cả khi còn mang nhiều khuyết tật, vẫn là một nước dân chủ trong đó mọi ý kiến đều được phát biểu. Và không có sự mù quáng nào có thể kéo dài trong một bài học như thế này đâu.

Thành công của Obama là một tin mừng, nó hòa giải Hoa Kỳ với thế giới và đem lại cho Hoa Kỳ một hình ảnh đẹp và một thế mạnh mới bên cạnh những giá trị dân chủ và nhân quyền